



ประกาศโรงเรียนมทรธพาราม

เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน On - Site และแนวทางจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๓ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี) ให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานผู้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยแต่ละห้องเรียนให้มีนักเรียนได้ไม่เกิน ๒๕ คน กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอให้จัดการเรียนการสอนด้วยการสลับวันเรียน

เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ครบหลักสูตรภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนมทรธพารามร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครองจึงปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

๑. รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนมทรธพารามให้ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ระหว่างการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติ (On-site) และการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online learning) ผ่านระบบ Google Classroom) โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่มคือ

๑.๑. กลุ่มเลขคู่ และกลุ่มเลขคี่ ห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเกิน ๒๕ คนแบ่งเป็นกลุ่มเลขคู่และกลุ่มเลขคี่โดยสลับกลุ่มกันมาเรียนวันเว้นวันตามวันที่ในปฏิทิน

๑.๒. กลุ่มนักเรียนห้อง Smart Class ได้แก่ ห้องม.๑/๑, ม.๒/๑, ม.๓/๑, ม.๔/๑, ม.๕/๑ และ ม.๖/๑ และห้องเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน ๒๕ คน ได้แก่ ห้อง ม.๓/๗, ม.๕/๔, ม.๕/๕ และม.๖/๕ ให้มาเรียนที่โรงเรียนทุกวัน

๑.๓. กลุ่มนักเรียนที่มีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ให้เรียนออนไลน์ โดยไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน

๒. ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สะดวกให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน ให้แจ้งครูที่ปรึกษาและให้นักเรียนเรียนแบบออนไลน์ที่บ้าน

ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียนมทรธพาราม ปฏิบัติตามมาตรการในการดูแล เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และโรงเรียนมทรธพารามกำหนดอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวิจิตร สมบัติวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมทรธพาราม